

# รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเยือนนิวซีแลนด์

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ชาติดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ เฮเกีย พาราตา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อเรียนรู้ระบบการจัดการตนเองของโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดยคณะผู้แทนไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีการที่โรงเรียนเหล่านั้นมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินตัวเองและการประเมินจากภายนอก รวมถึงวิธีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ทั้งชุมชนและรัฐบาลกลางได้รับทราบ

“คุณลักษณะหนึ่งของโรงเรียนเหล่านี้ที่เราได้เห็นระหว่างไปเยี่ยมชม คือ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการขยายโอกาสสำหรับนักเรียนของพวกเขา โดยการกำหนดเป้าหมายและการตรวจสอบทุกแง่มุมของการปฏิบัติ” ศ. ดร. สุชาติ กล่าว “ทั้งนี้ นิวซีแลนด์และไทยมีเป้าหมายเดียวกันในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน เราให้ความสนใจในประเด็นที่ว่ารัฐบาลกลางจะจัดหาการพัฒนาความเป็นมืออาชีพและการสนับสนุนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพในด้านการจัดการตัวเองและบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา”

ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย คณะผู้แทนไทย ซึ่งรวมถึง ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์, สภาวิจัยการศึกษานิวซีแลนด์ (New Zealand Council for Education Research), สำนักงานรับรองคุณวุฒิการศึกษานิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority), สำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา (Education Review Office) และบริษัท เลิร์นนิ่ง มีเดีย จำกัด นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างกันให้ยั่งยืน เนื่องจากมีนักเรียนไทยนับพันคนสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ และเกือบ 3,500 คนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “เนื่องจากนิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดการศึกษา คณะของเรามาเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้ด้วยความหวังที่จะหาแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า ผมเชื่อว่าทั้งนิวซีแลนด์และไทยมีเป้าหมาย

เดียวกันในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในเด็กและเยาวชนของเราไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เราหวังว่ามิตรภาพ เครือข่าย และการเชื่อมโยงการศึกษาของทั้งสองประเทศจะเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป ผมเชื่อมั่นว่าการมาเยือนครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเพิ่มพูนมากขึ้นระหว่างสองประเทศ”